
เรื่องเสร็จที่ ๔๙/๒๕๒๒ 

(ส ำเนำ) 
 

ที่ สร.๐๖๐๑/๑๕๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

๒๒ มกรำคม ๒๕๒๒ 

 

เร่ือง  หำรือเกี่ยวกับกำรก ำหนดอัตรำเงินเดือนตำมควำมในข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ.
๒๕๒๑) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๕๒๑ 

 

เรียน  ปลัดกระทรวงกลำโหม 

 

อ้ำงถึง  หนังสอืกระทรวงกลำโหม ด่วนมำก ที่ กห ๐๒๐๑/๒๗๘๒๐ 

ลงวันที่ ๒๙ ธนัวำคม ๒๕๒๑ 

 

ตำมหนังสือที่ อ้ำงถึง ขอให้คณะกรรมกำรกฤษฎีกำพิจำรณำให้ควำมเห็นใน
ปัญหำกฎหมำยเกี่ยวกับกำรก ำหนดอัตรำเงินเดือน ตำมควำมในข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ.
๒๕๒๑) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๕๒๑  ซึ่งก ำหนดว่ำ 
"กำรบรรจุผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำร
ทหำรนั้นสัญญำบัตร โดยจะให้ได้รับเงินเดือนชั้นใดให้เป็นไปตำมที่กระทรวงกลำโหมก ำหนด โดย
ให้ใช้หลักเกณฑ์ตำมข้อ ๑ หรือข้อ ๒ แล้วแต่กรณีประกอบกำรก ำหนดนั้น" โดยมีปัญหำว่ำ กำร
ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรบรรจุผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศเข้ำรับรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรทหำรชั้นสัญญำบัตรตำมข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงดังกล่ำว กระทรวงกลำโหมจะ
ก ำหนดอัตรำเงินเดือนให้ถูกกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๑ หรือข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงนั้นได้
หรือไม่ นั้น 

 

คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (กรรมกำรร่ำงกฎหมำย กองที่ ๗) ได้พิจำรณำข้อหำรือ
ดังกล่ำวของกระทรวงกลำโหม พร้อมทั้งได้ฟังค ำชี้ แจงจำกผู้แทนกระทรวงกลำโหม (พลตรี จรูญ 
โพธิ์แก้ว จำกกรมกำรเงินกลำโหม พลเรือตรี จ ำลอง กลศำสตร์เสนี จำกกองบัญชำกำรกองทพัเรือ 
และพันโทหญิ ง โสภิต ชื่ นแดชุ่ม จำกกรมกำรเงินกลำโหม) แล้ว มีควำมเห็น ว่ำ ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๕๒๑ มีคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรทหำร (กขท.) ซ่ึง
มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำแนะน ำเกี่ยวกบัระเบียบข้ำรำชกำรทหำรแก่รัฐมนตรีอยู่แล้ว และยังไม่ปรำกฏ
ว่ำคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรทหำรได้ให้ค ำแนะน ำหรือให้ค ำปรึกษำในเร่ืองนี้ แต่อย่ำงไร  ฉะนั้น 
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (กรรมกำรร่ำงกฎหมำย กองที่ ๗) จึงเห็นว่ำ สมควรที่กระทรวงกลำโหม
จะได้ฟังควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรทหำรในเร่ืองนี้ เสียก่อน จึงจะเป็นกำรถูกต้องตำม
วิธปีฏบิัติในกำรบริหำรรำชกำร 

จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 



 ๒ 

 

 

ขอแสดงควำมนับถืออย่ำงสูง 
 

(ลงชื่อ)  อมร จันทรสมบูรณ์ 
(นำยอมร จันทรสมบูรณ์) 

รองเลขำธกิำร ฯ 

ปฏบิัติรำชกำรแทน เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

 
 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

โทร.๒๒๒๐๒๐๖ - ๙ 
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             เรื่องเสร็จที่ ๕๕/า๒๕๒๒

(สําเนา)

ที่ สร.๐๐๐๑/๑๕๑                                        สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
า๒๒ มกราคม ๒๕๒๒

Gay หารือเกี่ยวกับการกําหนดอัตราเงินเดือนตามความในข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ.
า๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑

เรียน ปลัดกระทรวงกลาโหม

อ้างถึง หนังสือกระทรวงกลาโหม ด่วนมาก ที่ กห ๐๒๐๑/๒๕๒๐
ลงวันที ๒๓ ธิ๊นวาคม ๒๕๒๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็นใน
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดอัตราเงินเดือน ตามความในข้อ ๒
              แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ.
๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ ซึ่งกําหนดว่า
”การบรรจุผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ

ทหารนั้นสัญญาบัตร โดยจะให้ได้รับเงินเดือนชั้นใดให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด โดย
ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ แล้วแต่กรณีประกอบการกําหนดนั้น” โดยมีปัญหาว่า ms
กําหนดหลักเกณฑ์การบรรจุผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรตามข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงดังกล่าว กระทรว
             งกลาโหมจะ
กําหนดอัตราเงินเดือนให้ถูกกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๑ หรือข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงนั้นได้

หรือไม่ wu

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ ๐) ได้พิจารณาข้อหารือ
ดังกล่าวของกระทรวงกลาโหม พร้อมทั้งได้ฟังคําชี้แจงจากผู้แทนกระทรวงกลาโหม (พลตรี จรูญ
โพธิ์แก้ว จากกรมการเงินกลาโหม พลเรือตรี จําลอง กลศาสตร์เสนี จากกองบัญชาการกองทัพเรือ
และพันโทหญิง โสภิต ชื่นแดชุ่ม จากกรมการเงินกลาโหม) แล้ว มีความเห็นว่า ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ มีคณะกรรมการข้าราชการทหาร (กขท.) ซึ่ง
ม
             ีหน้าที่ให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการทหารแก่รัฐมนตรีอยู่แล้ว และยังไม่ปรากฏ
ว่าคณะกรรมการข้าราชการทหารได้ให้คําแนะนําหรือให้คําปรึกษาในเรื่องนี้แต่อย่างไร ฉะนั้น
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ ๐) จึงเห็นว่า สมควรที่กระทรวงกลาโหม
จะได้ฟังความเห็นจากคณะกรรมการข้าราชการทหารในเรื่องนี้เสียก่อน จึงจะเป็นการถูกต้องตาม
วิธีปฏิบัติในการบริหารราชการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
             [END PAGE 1]
             ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(asta) อมร จันทรสมบูรณ์
(นายอมร จันทรสมบูรณ์)
รองเลขาธิการ ฯ

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานเลขานุการกรม
'โทร.๒๒๒๐๒๐๒ - ๕
             [END PAGE 2]
        


		2023-09-24T13:21:36+0700
	Name




